



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๗๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๘๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  
จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้มีคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นใน ๕ ระดับ ประกอบด้วย ระดับส่วนกลาง ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับสถานศึกษา โดยคณะกรรมการในแต่ละระดับ มีหน้าที่หลักในการนำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนทำหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ และพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นทั้ง ๒ ระดับ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ สำหรับกำหนดการประชุมคณะกรรมการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมจะแจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐๓ โทรสาร ต่อ ๒๑๘

ผู้ประสานงาน นางสาวเอมอร เสือจร โทร. ๐๙-๑๐๐๙-๑๓๒๑



### QR Code

“คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น  
ระดับส่วนกลาง”

หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) “หัวข้อหนังสือราชการ”